

คู่มือฉบับ

ที่ บร ๘๕๖๐๕/ว ม)๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๖๐

มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาปิดบริการน้ำประปาหมู่บ้าน

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ , ๖ , ๙ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ หมู่ที่ ๓,๖ และ ๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิได้สำรวจปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในเขตให้บริการบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ บ้านกำเปร หมู่ที่ ๖ และบ้านโคกสูงใต้ หมู่ที่ ๙ พบว่า มีปริมาณน้ำน้อยมีความเสี่ยงไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการตลอดฤดูแล้งในปีนี้อันเป็นเหตุจากปริมาณน้ำฝนในปีที่ผ่านมาปริมาณน้อย ภาวะฝนทิ้งช่วงประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก ทำให้เกิดความแห้งแล้งและอากาศร้อน

เพื่อให้ประชาชนในเขตให้บริการ มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จึงประกาศกำหนดเวลาการปิดบริการน้ำประปาและขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริวัฒน์ สวัสดิ์กิจจานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

กองช่าง

โทร ๐ ๔๕๖๖ ๖๖๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [Saraban_16310312@dla.go.th](mailto: Saraban_16310312@dla.go.th)

“คนบุรีรัมย์ ครอบครองเดียวกัน สวเล็อดเดียวกัน ลูกชลาขฉัษกาลที่ ๑”

คู่มือฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ เรื่อง กำหนดเวลาปิดบริการน้ำประปาหมู่บ้าน

ด้วยปัจจุบันปริมาณน้ำดิบ(หนองสวย) ที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชน บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ บ้านกำเปร หมู่ที่ ๖ และบ้านโคกสูงใต้ หมู่ที่ ๙ มีปริมาณน้อยมีความเสี่ยงไม่เพียงพอ สำหรับการให้บริการตลอดฤดูแล้งในปีนี้อันเป็นเหตุจากปริมาณน้ำฝนในปีที่ผ่านมาปริมาณน้อย ภาวะฝนทิ้งช่วงประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก ทำให้เกิดความแห้งแล้งและ อากาศร้อน

เพื่อให้ประชาชนในเขตให้บริการ มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภค บริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จึงประกาศกำหนดเวลาการปิดบริการน้ำประปา ดังนี้

กำหนดเวลาปิดบริการน้ำประปา บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ บ้านกำเปร หมู่ที่ ๖ และบ้านโคกสูงใต้ หมู่ที่ ๙ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น. ตั้งแต่ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิริวัฒน์ สวัสดิ์กิจจานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ